



THƯ NGỎ

Kính gửi Quý khách hàng!

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT THÀNH (VITIMEX CO., LTD) xin gửi tới Quý khách hàng, các nhà đầu tư, các đối tác trong và ngoài nước lời chào trân trọng và lời cảm ơn chân thành vì đã luôn đồng hành, sát cánh cùng Công ty trong suốt thời gian qua!

VITIMEX là một công ty thương mại hoạt động trong lĩnh vực mua bán hàng hóa và vận tải trong nước, quốc tế từ năm 2010, có trụ sở tại Hà Nội, văn phòng đại diện tại Hải Phòng và Tp Hồ Chí Minh. Chúng tôi luôn tập trung vào việc cải thiện chất lượng dịch vụ vận chuyển từ Door to Door, chuyển tải và vận chuyển đa phương thức cho hàng rời, nhằm mang lại hiệu quả kinh doanh cao nhất cho cả khách hàng trong nước và quốc tế.

Các lĩnh vực kinh doanh chính của chúng tôi bao gồm:

- VẬN CHUYỂN & CHUYỂN TẢI BẰNG TÀU BIỂN
- NHẬP KHẨU THAN ĐÁ
- BỐC XẾP, KHO BÃI VÀ CÁC DỊCH VỤ CẢNG
- XUẤT NHẬP KHẨU HÀNG HÓA
- DỊCH VỤ ĐẠI LÝ TÀU BIỂN

Hiện tại, VITIMEX đang sở hữu và vận hành hơn 20 tàu có trọng tải từ 2.000 đến 20.000 DWT; Tổng trọng tải là 100.000 DWT. Khối lượng vận chuyển lên tới 300.000 tấn mỗi năm. Chúng tôi vận chuyển hàng hóa nội địa và đảm nhận chuyển tải than khối lượng lớn tại khu vực Duyên Hải và Vĩnh Tân. Mặt hàng chính mà chúng tôi đang vận chuyển là than, cho nhà máy nhiệt điện ở Việt Nam và khu vực Đông Nam Á.

Từ năm 2017, Chúng tôi tham gia vào thị trường cung cấp than nhập khẩu cho các tổng công ty, công ty chế biến than lớn để cung cấp cho các nhà máy điện. Chúng tôi cũng tham dự các gói thầu cung cấp than của các nhà máy nhiệt điện và bước đầu đã có thành công. Các nguồn than chính từ Indonesia, Nga, Úc, Nam Phi. Chúng tôi đang cung cấp khoảng 200.000 - 300.000 tấn than mỗi năm

Các đối tác liên hệ và kinh nghiệm lâu năm của chúng tôi mang lại cho chúng tôi cơ hội phát triển tại thị trường trong nước cũng như toàn cầu. Tất cả các quá trình bao gồm xếp và dỡ hàng đều được chúng tôi tự kiểm soát, nguồn cung cấp than của chúng tôi kết hợp với chuỗi dịch vụ đầy đủ từ cảng bốc hàng, vận chuyển bằng đường biển đến cảng dỡ hàng và chuyển tải để giao than tại đích cuối, đảm bảo giá cả cạnh tranh nhất.

Chúng tôi cung cấp than với số lượng và chất lượng theo yêu cầu, giao hàng tận nơi theo yêu cầu của khách hàng. Chúng tôi cũng hoạt động kinh doanh với tư cách là đại lý độc quyền cung cấp than từ một số các mỏ than ở các vùng than nổi tiếng trên thế giới. Chúng tôi rất vui khi thực hiện tất cả các quy trình tiêu chuẩn. Chúng tôi cung cấp cho khách hàng những tư vấn chi tiết để ra lựa chọn sản phẩm tốt nhất cho mục đích sử dụng của khách hàng.

Tại khu neo Gò Gia, Vũng Tàu, chúng tôi cung cấp dịch vụ bốc xếp, kho bãi Và các dịch vụ CẢNG, bao gồm bố trí phao, nhân công, thiết bị cho tàu làm hàng, kiểm soát và giám sát trong suốt quá trình... Chúng tôi cho thuê kho và cung cấp các dịch vụ của làm thủ tục cảng vụ, bến bãi cho tàu, thủ tục hải quan hoặc thông quan hàng hóa.